
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมดาวดึงส์  อาคาร  ๑๔  ชั้น  ๒  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

-------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
๑.    อาจารย์ ดร.สธุาทิพย์  งามนิล ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๒.    อาจารย์ภัทริณี  คงชู  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓.    อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๔.    ผศ.ปรีชา  สนธิรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
๕.    นายสมเจตน์  พรหมบุญตา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๖.    นายประสพชัย  ชาญธญัญกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๗.    นายมงคล  แพทองค า  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
๘.    นางสาวอภิญญาศิริ  กวางแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒.    นางวรรฒนา  ไวยมิตรา  รักษาการหัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
๓.    นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.    อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์  รองผู้อ านวยการ   (ติดราชการ) 
เริ่มประชุมเวลา    ๑๑.๒๐       น. 
 อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการ
ประชุม   ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ี  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน 
๔.๕๐ และมีจุดที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องของความเสี่ยงและโดนตัดคะแนนในส่วนนี้ไป    ในส่วน
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยในปีนี้ไม่ได้ร่วมประเมินในส่วนนี้  ให้ประเมินเฉพาะส่วนของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
องค์ ๑, ๗, ๘, ๙ 
 ๑.๒   มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ได้รับการประเมินในวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๗  โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาประเมิน 
 ๑.๓   มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕-
๒๕๕๖ซึ่งมีการซ้อมย่อยในวันที่ ๑๕, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  ซ้อมใหญ่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  และรบัพระราชทาน
ปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
 
มติที่ประชุม รับทราบ 



 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
 ประธานมอบให้ นางสาวอภิญญาศิริ  กวางแก้ว รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการ
พิจารณา 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง       

-  ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑   รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
  ประธานรายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ดังเอกสารในที่ประชุม
หมายเลข ๔.๑) 
 
มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อแก้ไข คือ ให้ตรวจสอบตัวเลขตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  การพิจารณางบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ประธานน าเสนอการพิจารณางบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดังเอกสารในที่
ประชุมหมายเลข ๔.๒) และประธานมอบให้ อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ  น าเสนองบประมาณของ
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยประจ าปี ๒๕๕๘ ให้กรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับทราบ 
  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมลดเปอร์เซ็นต์ในหมวดของค่าใช้จ่ายไป
ราชการให้เป็นแบบเหมาจ่ายและมีข้อเสนอแนะให้ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยเปรียบเทียบงบประมาณประจ าปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๘ ในด้านของค่าตอบแทนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ลดลงจะสามารถด าเนินต่อไปได้หรือไม่ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

๕.๒  พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน   
 ประธานมอบ นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์  น าเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี และแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ให้คณะกรรมการพิจารณา โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
ตามเอกสารแนบตามวาระที่ ๕.๑   
 นายสมเจตน์  พรหมบุญตา  ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในบางประเด็นยุทธศาสตร์ทีสู่ง
กว่าประเด็นอ่ืน ๆ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามกรอบของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
 ประธานกล่าวถึงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับจุดเน้นในการด าเนินงานของ
ส านักฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่องการสนับสนุนงานด้านวิชาการ และมีกิจกรรมใหม่ ๆ ด้าน
วิชาการ เช่น มหกรรมวันวิชาการ  และโครงการ สนส. สัญจร  และโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ๕ ปี และรายปี โดยมีข้อแก้ไข 



 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
           ผศ.ปรชีา  สนธริักษ์ ได้สอบถามเก่ียวกับความคืบหน้าในเรื่องของระบบงานทะเบียน 
 ประธานมอบให้ นายมงคล  แพทองค า รายงานความคืบหน้าในเรื่องระบบงานทะเบียน  ดังนี้  
ระบบงานภายในเรียบร้อยได้ในระดับหนึ่ง จากเดิมมีการให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ทุกคนปรับปรุงฐานข้อมูลได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันได้ตัดสิทธิ์การปรับปรุงสถานการณ์จ่ายค่าลงทะเบียนให้ส่วนของกองคลังอย่างเดียว โดยฝ่ายทะเบียนจะ
ท าการตรวจสอบซ้ าอีกครั้งหนึ่งให้ข้อมูลการลงทะเบียนกับรายงานการเงินตรงกัน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
            ลงชื่อ.............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                (นางสาวอภิญญาศิริ  กวางแก้ว)  
 
            ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                  (อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล)  


